

# ด่วนที่สุด



ที่ อว ๐๖๒๖/๓๔๔๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ถนนราชธานี อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลกรณีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม)

เรียน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๘๓/๒๕๗๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีหนังสือสอบถามถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อโปรดชี้แจงเหตุผลกรณีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค (เพิ่มเติม) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอชี้แจงเหตุผลกรณีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบการตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชา พบว่า การตรวจให้คะแนน ภาค ก วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปรากฏว่า ข้อสอบ จำนวน ๒ ข้อ มีตัวเลือกที่เป็นตัวถูก จำนวน ๒ ตัวเลือก จึงมีการตรวจให้คะแนนสำหรับผู้เข้าสอบที่ตอบตัวเลือกที่ถูกต้องเพิ่มเติม และข้อสอบ จำนวน ๑ ข้อ มีตัวเลือกที่มีความถูกต้อง - ผิด ไม่ชัดเจน หรือหาข้อสรุปเป็นที่ยุติไม่ได้ จึงมีการตรวจให้คะแนน ๑ คะแนน สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน จึงได้ดำเนินการประมวลผลการสอบในรายวิชาดังกล่าวข้างต้นใหม่ เป็นผลให้มีผู้เข้าสอบได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของ ภาค ก

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการประมวลผลการสอบใน ภาค ก และภาค ข พบว่า มีผู้เข้าสอบที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของภาค ก และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของภาค ข จำนวน ๒๓ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน (ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐) ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๓ ราย ดังรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (เพิ่มเติม) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี